



Batayan sa Pagkalkula ng Mga Halagang Sinisingil sa Mga Pasyente

Ginagamit ng Mayo Clinic at ng mga kasapi nitong ospital ang look-back method upang matukoy ang mga halagang karaniwang sinisingil sa mga indibidwal na may insurance na sumasaklaw sa emergency o iba pang medikal na kinakailangang pangangalaga (AGB). Nakalista sa ibaba ang mga porsiyento ng AGB, na nagkaroon ng bisa noong Enero 1, 2024, para sa bawat pasilidad ng aming ospital.

Kinalkula ang mga porsiyento ng AGB gamit ang lahat ng paghahabol na pinapahintulutan ng parehong tagaseguro na pribadong binabayaran, kabilang ang Medicare Advantage at tradisyonal na Medicare, para sa mga inpatient at outpatient na serbisyo mula Oktubre 2022 hanggang Nobyembre 2023. Hinati ang kabuuan ng inaasahang pagbabayad mula sa mga pinahintulutang paghahabol sa kabuuan ng mga sinisingil na bayarin para sa mga parehong paghahabol. Taunang ia-update ang mga porsiyento ng AGB.

Ang mga pasyenteng tinukoy na kwalipikado sa pinansiyal na tulong ay hindi sisingilin nang higit sa AGB para sa emergency at iba pang kinakailangang medikal na pangangalaga. Ang mga kwalipikadong pasyente na saklaw ng insurance ay hindi personal na mananagot sa pagbayad nang higit sa AGB pagkatapos ilapat ang lahat ng mga kabayaran ng tagaseguro ng kalusugan.

Porsiyento ng AGB sa Bawat Pasilidad ng Ospital

Porsiyento	ng Pasilidad
Mayo Clinic Hospital — Rochester	53%
Mayo Clinic Hospital, Phoenix, Arizona	42%
Mayo Clinic Hospital, Jacksonville, Florida	35%
Fountain Centers in Albert Lea	80%
Mayo Clinic Health System in Albert Lea and Austin	49%
Mayo Clinic Health System in Cannon Falls	62%
Mayo Clinic Health System — Chippewa Valley in Bloomer	59%
Mayo Clinic Health System in Eau Claire — Luther Campus	40%
Mayo Clinic Health System in Fairmont	48%
Mayo Clinic Health System in La Crosse	43%
Mayo Clinic Health System in Sparta	45%
Mayo Clinic Health System in Lake City	70%
Mayo Clinic Health System in Mankato	49%
Mayo Clinic Health System in New Prague	60%
Mayo Clinic Health System — Northland in Barron	46%
Mayo Clinic Health System — Oakridge in Osseo	63%
Mayo Clinic Health System — Red Cedar in Menomonie	48%
Mayo Clinic Health System in Red Wing	51%
Mayo Clinic Health System in St. James	64%
Mayo Clinic Health System in Waseca	60%